

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Căn cứ Hướng dẫn số 55-HD/TWĐTN-BTG, ngày 18/02/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các văn kiện đại hội; qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

2. Cổ vũ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tích cực tổ chức các phong trào thi đua để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII, lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2025, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

3. Công tác tuyên truyền đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp; bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; coi trọng việc triển khai nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh niên đối với Đại hội Đảng các cấp, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của đoàn viên, thanh niên vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Về những vấn đề chung

- Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; 95 năm lịch sử vẻ vang và sự phát triển, lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội; những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, nhất là những thành tựu vĩ đại sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước trên các lĩnh vực; những kết

quả từ tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, những phương thức mới, mô hình, nhân tố mới xuất hiện trong thực tiễn tạo nền tảng cho việc tiếp tục nghiên cứu, hoạch định đường lối phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuyên truyền những cơ hội và thách thức, những vấn đề mới đặt ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực, trong nước hiện nay; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới đất nước.

- Quán triệt, tuyên truyền, phân tích sâu sắc nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban đảng trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhất là đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ những nội dung mật) tại các cuộc làm việc của các Tiểu ban Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các cuộc làm việc giữa các đoàn công tác của các Tiểu ban với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; các văn bản chỉ đạo triển khai của các cấp ủy đảng về các nội dung trên.

- Tuyên truyền các chủ đề lớn, trọng tâm: (1)- Niềm tin mới, khí thế mới, (2)- Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế đất nước sau 40 năm đổi mới, (3)- Thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Tuyên truyền 07 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, gồm: Cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyển đổi số; chống lãng phí; cán bộ và kinh tế.

Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tính cấp thiết và kết quả triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “*Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*” và quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo lộ trình, kế hoạch đề ra; các giải pháp, định hướng tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, rào cản về thể chế, khơi thông mọi nguồn lực, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình; nỗ lực, quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025, nhất là kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các phong trào thi đua yêu

nước, các công trình thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo động lực mới, khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm mới đê toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “*đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; sự quan tâm, ủng hộ của bạn bè quốc tế về sự kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt nam và những chủ trương, quyết sách của Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; nhất là lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng... của cán bộ, đảng viên.

- Tuyên truyền về thông tin hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước; quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, hợp tác và phát triển; thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

- Tuyên truyền về các chương trình, hoạt động của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong việc thực hiện chủ đề công tác năm 2025 “*Tuổi trẻ Trà Vinh tự hào, vững tin theo Đảng*”; các hoạt động, công trình của tuổi trẻ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

2. Về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh địa phương, đất nước diễn ra đại hội đảng bộ các cấp; các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội. Làm rõ trong dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp những yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ gắn với những chủ trương, quyết sách phát triển lớn của đất nước, nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển 6 vùng chiến lược; những đột phá để tăng tốc bước vào kỷ nguyên mới.

- Tuyên truyền kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phản ánh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, chú trọng xử lý tốt những vấn đề phức tạp, nhạy cảm dễ tạo thành điểm nóng, bức xúc trong Nhân dân, các vấn đề khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân.

- Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự đại hội; chú trọng tuyên truyền việc tổ chức đại hội điểm; hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; không khí, kết quả thảo luận dân chủ và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

- Tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.

- Phản ánh ý kiến đóng góp, sự quan tâm, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cả nước hướng về đại hội đảng bộ các cấp.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của đại hội đảng bộ các cấp và công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Về Đại hội XIV của Đảng

- Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm của Đại hội XIV của Đảng, tập trung khẳng định và nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử Đại hội XIV của Đảng là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước và dân tộc ta, khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

- Phân tích, nêu bật những kết quả đạt được; khó khăn, hạn chế; bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026; những thành tựu lý luận lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 40 năm đổi mới đất nước.

- Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng, nhất là công tác xây dựng Văn kiện đại hội Đại hội XIV của Đảng và công tác nhân sự đại hội. Chú trọng phân tích, làm rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, cơ chế, các tiêu chí sàng lọc trong công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tuyên truyền, phân tích, lý giải, làm sâu sắc về mặt lý luận và thực tiễn những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV; phân tích, nêu bật quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ

5 tiêu cụ thể, nội dung định hướng chiến lược về phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước.

Phân tích sâu sắc ý kiến chỉ đạo về công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự của đồng chí Tổng Bí thư tại các phiên họp Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, trong đó nhấn mạnh quan điểm Báo cáo chính trị của Đại hội XIV phải là công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn; công tác nhân sự Đại hội XIV là công việc hệ trọng “*then chốt*” của “*then chốt*”, phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, khách quan, các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng; khẳng định việc lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ các mặt, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ và tiêu chí cơ bản để đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với công việc; việc xác định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV căn cứ chủ yếu vào yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình và yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, đặc biệt là phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, không thuần túy chạy theo số lượng.

- Làm rõ trách nhiệm của đại biểu dự đại hội; các hoạt động của đại hội; các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc trung ương, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; các tham luận, các quyết định của đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nghị quyết và nội dung các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV của Đảng.

- Phản ánh không khí đoàn kết, dân chủ trong đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội; tình cảm của các tầng lớp Nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, sự quan tâm của các đảng, các nước và tổ chức quốc tế về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là mong muốn của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và Đại hội XIV của Đảng.

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; dư luận tích cực của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIV; các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIV của Đảng.

- Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; nhất là tinh thần quyết tâm, quyết liệt, những cách làm hay, sáng tạo, đột phá của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Các phong

trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh!

2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

3. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030!

4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam!

5. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!

6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Khởi điểm của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam!

7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!

8. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội Đảng!

9. Phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, xây dựng có chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!

10. Góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng là vinh dự và trách nhiệm của mỗi công dân yêu nước!

11. Đại hội Đảng là dịp xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, dân chủ và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên!

12. Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực và uy tín bầu vào cấp ủy đảng các cấp!

13. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng!

14. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, bài bản và hiệu quả, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống!

15. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới!

16. Chung sức đồng lòng tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh!

17. Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu!

18. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

19. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh!

20. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

21. Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị!

22. Chủ động, quyết liệt đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả!

23. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính cho phát triển!

24. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước!

25. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!

26. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

27. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

28. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

29. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đăng tải banner, mở các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp ít nhất 1 tháng trước thời điểm tổ chức Đại hội. Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

- Đăng tải, chia sẻ các ấn phẩm truyền thông thông tin về quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, hoạt động và các quyết định của đại hội.

- Tập trung tuyên truyền, đăng tải về việc công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng và ý kiến góp ý của tổ chức Đoàn, của cán bộ đoàn, thanh thiếu nhi.

- Xây dựng, đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền như: infographic, video clip, trailer... về đại hội đảng theo hướng trực quan, sinh động và gần gũi với đoàn viên, thanh thiếu nhi để tuyên truyền.

- Tổ chức đăng tải các tin, bài viết về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng trên internet, mạng xã hội do Đoàn, Hội, Đội quản lý (Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok, X...), đăng tải trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam và quản lý chặt chẽ bình luận trên các trang mạng xã hội nhằm xử lý kịp thời các bình luận mang thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống

phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

- Vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và những người có sức ảnh hưởng (KOLs) tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng trên không gian mạng.

- Tích cực triển khai và lan toả cuộc vận động “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*”, giới thiệu và nhân rộng những tấm gương “*người tốt việc tốt*”, những hành động đẹp, các mô hình, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các cuộc thi trực tuyến, các trò chơi nhỏ trên các nền tảng số tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các kỳ Đại hội và Đại hội XIV của Đảng.

- Xây dựng các video/clip bên lề về các phong trào, các sự kiện tiêu biểu, các hình ảnh, hoạt động đẹp của tổ chức Đoàn góp phần thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp.

- Tuyên truyền về các Đảng viên trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực.

2. Tuyên truyền miệng

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ,... để phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn làm sáng tỏ mục tiêu, chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng, nhất là những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau.

- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của đoàn viên, thanh niên vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

- Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, thông tin về kết quả Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng, những nội dung cốt lõi các văn kiện Đại hội.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan

- Tuyên truyền khẩu hiệu đại hội trên panô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, màn hình Led tại cơ quan Đoàn chuyên trách các cấp.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn; tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; chỉnh trang cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp.

4. Tuyên truyền các ấn phẩm, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật

- Tuyên truyền rộng rãi trong tổ chức Đoàn các đề cương, tài liệu, sách, sổ

tay, tờ gấp, bản tin thông báo nội bộ,...

- Tuyên truyền các cuộc thi sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu của đất nước, con người Việt Nam, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và lập thành tích chào mừng thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

5. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn liền các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

- Toàn Đoàn triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2025 “*Tuổi trẻ Trà Vinh tự hào, vững tin theo Đảng*” gắn với thực hiện các chỉ tiêu công tác năm, chỉ tiêu nhiệm kỳ.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước nhất là kỷ niệm 95 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Ngày Giải 10 phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 100 năm ngày thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...

- Tổ chức, tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2025, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025, chương trình Xuân tình nguyện 2025, các hoạt động quy mô lớn gắn với các công trình, phần việc thanh niên mang dấu ấn chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đảng.

- Tổ chức tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Trà Vinh lần thứ VII - năm 2025.

- Tổ chức gắn liền công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

6. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu

Tổ chức và hưởng ứng tích cực các cuộc thi viết, thuyết trình, trắc nghiệm, tương tác trực tuyến tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội XIV của Đảng trong cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu nhi. Tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

- Xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng triển khai đến các Huyện, Thị, Thành

đoàn và Đoàn trực thuộc quán triệt thực hiện.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực, tham mưu, theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn công tác tuyên truyền; chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 251-KH/TĐTN-BTG ngày 14/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “*về việc triển khai nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh niên đối với Đại hội Đảng các cấp; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của đoàn viên, thanh niên vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030*”.

2. Các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ động tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trước, trong, sau khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng để kịp thời giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

- Tổ chức các phong trào thi đua, các công trình, hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Trên đây là Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TWD;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận TU;
- Thường trực Tỉnh đoàn;
- Các Ban, Trung tâm thuộc Tỉnh đoàn;
- Huyện, Thị, Thành đoàn và ĐTT;
- Lưu VT, BTG.

Nguyễn Thị Cẩm Hương